

# Deposit to earn rewards

 BTCC

Sign up and deposit to receive up to **17,500 USDT** in bonuses.  
Exclusive for new users only.

Get it now

## แนวโน้มและเทคโนโลยีตลาด Crypto 7 อันดับแรก ในปี 2024: ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์

<https://www.btcc.com/th-TH/academy/crypto-basics/top-7-crypto-market-trends-and-technologies-in-2024-insights-and-forecasts>



ในปี 2024 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเฟื่องฟูด้วย Bitcoin (BTC) พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่และ Ethereum (ETH) ได้รับการอนุมัติสำหรับ Spot ETF จากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในที่สุด มุมมองในแง่ดีนี้ทำให้เราเจาะลึกถึงแนวโน้มในอนาคตที่กำหนดภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัล ค้นพบเรื่องราวเกี่ยวกับตลาด crypto ชื่นนำเจ็ดเรื่องที่กำลังจุดประกายกระแสข่าวลือและประโยชน์ใช้สอย ไม่ใช่แค่ในปี 2024 เท่านั้น แต่ยังเกินกว่านั้นอีกด้วย แนวโน้มเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและความตื่นตัวในแวดวง crypto โดยมอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับนัก

ลงทุนและผู้ที่น่าสนใจ เข้าร่วมกับเราในขณะที่เราสำรวจพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่กำลังกำหนดอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล

- [ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญใน Crypto](#)
- [7 เทรนด์ Crypto ยอดนิยมในปี 2024: การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ต้องจับตา!](#)
- [โครงการ Crypto ที่รวบรวมเทคโนโลยีขั้นสูง](#)
- [การเงิน Crypto: ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ](#)

## ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญใน Crypto

ต่อไปนี้เป็นแนวโน้มตลาด crypto 7 อันดับแรกที่น่าจับตามองในปี 2024:

- **สังคมแบบกระจายอำนาจ:** เนื่องจากความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเซ็นเซอร์เพิ่มมากขึ้น แพลตฟอร์มโซเชียลแบบกระจายอำนาจจึงกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมแทนโซเชียลมีเดียแบบดั้งเดิม แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในการเชื่อมต่อและแบ่งปันแนวคิด โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่รวมศูนย์
- **การปักหมุดใหม่:** บนบล็อกเชน Ethereum การปักหมุดใหม่เป็นแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเติมพันธบัตรของตนเองอีกครั้งเพื่อรับดอกเบี้ยทบต้น แนวทางปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้คาดว่าจะได้รับแรงผลักดันในปี 2567 เนื่องจากนักลงทุน crypto จำนวนมากขึ้นพยายามที่จะเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
- **ชั้นความพร้อมใช้งานของข้อมูล:** ระบบบล็อกเชนแบบโมดูลาร์จะทรงตัวที่จะขยายขนาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยชั้นความพร้อมใช้งานของข้อมูลจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญ เลเยอร์เหล่านี้จะขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ทำให้บล็อกเชนสามารถจัดการธุรกรรมได้มากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการขยายขนาด
- **เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ (DePIN):** โปรโตคอล DePIN แสดงถึงขอบเขตใหม่ในการเคลื่อนไหวแบบกระจายอำนาจ โปรโตคอลเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง บำรุงรักษา และดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในลักษณะแบบกระจายอำนาจ ซึ่งเปิดโอกาสใหม่สำหรับโครงการที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล
- **Tokenization ของสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA):** โทเคนของสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยการสร้างโทเคนสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ และทองคำ นักลงทุนสามารถรับกรรมสิทธิ์แบบเศษส่วน เข้าถึงเหรียญมันคงที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์ และเฟลิดเฟลินไปกับสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- **ปัญญาประดิษฐ์ (AI):** การมาบรรจบกันของ AI และสกุลเงินดิจิทัลกำลังสร้างโอกาสใหม่ที่นำตื่นตื่น ในขณะ ที่การเล่าเรื่องของตลาด AI ยังคงแข็งแกร่งขึ้น เราคาดว่าจะเห็นโครงการ crypto จำนวนมากขึ้นที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันและข้อเสนอของพวกเขา

- **Memecoins** **ทางการเมือง**: ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2024 Memecoins ทางการเมืองกำลังได้รับความนิยม เหรียญเหล่านี้ล้อเลียนบุคคลทางการเมืองและเป็นช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่ยื่นชอบสกุลเงินดิจิทัลในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง

แนวโน้มเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงลักษณะการพัฒนาของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิวัติภาคส่วนต่างๆ ด้วยการรับทราบข้อมูลและทำความเข้าใจประเด็นสำคัญเหล่านี้ นักลงทุนและผู้สนใจสามารถสำรวจภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่

## 7 เทรนด์ Crypto ยอดนิยมในปี 2024: การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ต้องจับตา!

### 1. Memecoins ทางการเมืองเป็นศูนย์กลาง

เนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามา มีมคอย์ทางการเมืองได้ดึงดูดจินตนาการของนักลงทุนคริปโต เหรียญเหล่านี้ซึ่งเสียดสีบุคคลและเหตุการณ์ทางการเมือง ได้กลายเป็นเครื่องมือการซื้อขายยอดนิยมในหมู่ผู้ที่ต้องการผลกำไรอย่างรวดเร็ว Memecoins เช่น \$TRUMP และ \$BODEN ซึ่งสะกดชื่อของ Joe Biden ผิด ได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึงความต้องการสกุลเงินดิจิทัลที่มีธีมทางการเมือง

### 2. ความยั่งยืนและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

การเพิ่มการรับรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการขุด cryptocurrency ทำให้เกิดความสนใจในเหรียญที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้นักลงทุนกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความเป็นกลางของคาร์บอน ทำให้สกุลเงินดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแนวโน้มสำคัญที่น่าจับตามองในปี 2024

### 3. การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ครบกำหนดแล้ว

DeFi เป็นคำศัพท์ในโลกของ crypto มาหลายปีแล้ว และในปี 2024 คาดว่ายังคงเติบโตต่อไป ด้วยโปรโตคอลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้น แพลตฟอร์ม DeFi จึงพร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อดึงดูดนักลงทุนและผู้ใช้ในวงกว้างขึ้น

### 4. การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่กลายเป็นความจริง

ความสามารถในการถ่ายโอนสินทรัพย์และข้อมูลข้ามบล็อกเชนต่างๆ ได้อย่างราบรื่นถือเป็นส่วนสำคัญของอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล ในปี 2567 เราคาดว่าจะเห็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ ช่วย

ให้การทำธุรกรรมมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านเครือข่ายต่างๆ

## 5. การยอมรับของสถาบันเร่งตัวขึ้น

เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้น นักลงทุนสถาบันจึงมองหาการจัดสรรเงินทุนให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ในปี 2024 เราคาดว่าจะเห็นการยอมรับจากสถาบันเพิ่มมากขึ้น โดยมีสถาบันการเงินจำนวนมากที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ crypto ให้กับลูกค้าของตน

## 6. NFT ยังคงขยายการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง

โทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีอิทธิพลมากขึ้นในปี 2567 ตั้งแต่งานศิลปะและของสะสมไปจนถึงเกมและอสังหาริมทรัพย์ NFT กำลังค้นหากรณีการใช้งานใหม่และดึงดูดผู้ชมในวงกว้างซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบและ นักลงทุน

## 7. ความชัดเจนด้านกฎระเบียบกลายเป็นเรื่องสำคัญ

ในขณะที่ตลาด crypto ยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความชัดเจนด้านกฎระเบียบจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุนและธุรกิจ ในปี 2024 เราคาดว่าจะเห็นกรอบการกำกับดูแลเพิ่มเติมเกิดขึ้น โดยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัล และกำหนดขั้นตอนสำหรับการเติบโตและการยอมรับเพิ่มเติม

## สภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเซ็นเซอร์

แตกต่างจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไปเช่น Instagram เครือข่ายโซเชียลแบบกระจายอำนาจช่วยลดความเสี่ยงของการเซ็นเซอร์ ทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและแนวคิดโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกแบนหรือปิดปาก

## ความเป็นเจ้าของและการควบคุมข้อมูล

ด้วยเครือข่ายโซเชียลแบบกระจายอำนาจ ผู้ใช้ยังคงเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูล การโต้ตอบ และผู้ชมของตน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าใครจะดูเนื้อหาของตน แบ่งปันอย่างไร และแม้แต่สร้างรายได้จากอิทธิพลของพวกเขาผ่านการให้ทิปหรือการสมัครรับข้อมูลตามสกุลเงินดิจิทัล

## การพกพาข้ามแพลตฟอร์ม

หนึ่งในปัญหาสำคัญในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคือการเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีผู้ติดตาม อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลโซเชียลแบบกระจายอำนาจ เช่น Farcaster และ Lens Protocol ช่วยให้เราสามารถเคลื่อนย้ายผู้ติดตามและเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้ผู้สร้างสามารถสร้างและรักษาผู้ชมของตนได้ง่ายขึ้น

## ประสบการณ์โฆษณาฟรี

เครือข่ายโซเชี่ยลแบบกระจายอำนาจมอบประสบการณ์ที่ปราศจากการโฆษณา ขจัดลักษณะโฆษณาบนโซเชี่ยลมีเดียแบบดั้งเดิมที่ล่วงล้ำและมักจะล่วงล้ำ สิ่งนี้สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าเชื่อถือและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างและการค้นพบเนื้อหาโดยไม่มีกรอบ

## เศรษฐศาสตร์โทเค็น

การรวมสกุลเงินดิจิทัลเข้ากับเครือข่ายโซเชี่ยลแบบกระจายอำนาจช่วยให้เกิดเศรษฐศาสตร์แบบโทเค็น ทำให้ผู้ใช้สามารถรับรางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของพวกเขา สิ่งนี้สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและมีแรงจูงใจมากขึ้น ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการเติบโต

## ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

เครือข่ายโซเชี่ยลแบบกระจายอำนาจให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้มีสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผู้นำในกระแสนี้คือแพลตฟอร์มที่ให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันโซเชี่ยลมีเดียแบบกระจายอำนาจที่แข็งแกร่งและปรับขนาดได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้สามารถโยกย้ายระหว่างแอปโซเชี่ยลต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้ผู้ใช้สามารถพาผู้ติดตาม โพสต์ และไลค์ติดตัวไปได้ทุกที่ คุณลักษณะนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ แต่ยังส่งเสริมชุมชนดิจิทัลที่เชื่อมโยงถึงกันและมีชีวิตชีวามากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมแบบรวมศูนย์ทำให้มั่นใจได้ว่าเสียงของผู้ใช้จะไม่ถูกปิดเสียงหรือเซ็นเซอร์ เสรีภาพในการแสดงออกนี้เป็นส่วนสำคัญของโซเชี่ยลมีเดียที่มีการกระจายอำนาจ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลและกลุ่มในการแบ่งปันความคิดและมุมมองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้ ตัวอย่างที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของเทรนด์นี้คือ Warpcast ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ Farcaster ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในชุมชน crypto บน Warpcast ผู้ใช้สามารถผลิตเพลงไปกับประสบการณ์โซเชี่ยลมีเดียที่หลากหลาย โพสต์และแชร์เนื้อหา การซื้อและขาย NFT เล่นเกม crypto และการสร้างเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิดโทเค็น แพลตฟอร์มนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมากมายของโซเชี่ยลมีเดียแบบกระจายอำนาจ เพื่อผสานสิ่งที่ดีที่สุดของเครือข่ายโซเชี่ยลเข้ากับความสามารถเชิงนวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน

## EigenLayer และความโดดเด่นของมัน

การเปิดตัว EigenLayer ได้ปฏิวัติแนวการวางเดิมพัน โดยนำเสนอการรักษาความปลอดภัยแบบรวมกลุ่มและการเข้าถึงที่ง่ายตายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับ ความสำเร็จไม่เพียงแต่ดึงดูด TVL ที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังจุดประกายนวัตกรรมในหมู่คู่แข่งอีกด้วย ซึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโดยรวมของระบบนิเวศการวางเดิมพัน crypto

## การเกิดขึ้นของผู้เลียนแบบและคู่แข่ง

การเพิ่มขึ้นของ EigenLayer นำไปสู่การลอกเลียนแบบและคู่แข่งจำนวนมาก ซึ่งแต่ละคนพยายามใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของแพลตฟอร์มเหล่านี้นำเสนอบริการที่คล้ายคลึงกัน แต่มักจะมีคุณสมบัติและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ เพิ่มความหลากหลายให้กับตลาดการเติบโต

## แพลตฟอร์มการวางเดิมพันของเหลวได้รับโมเมนตัม

แพลตฟอร์มการวางเดิมพันสภาพคล่องอย่าง Lido อยู่ในแถวหน้าของเทรนด์นี้ โดยให้ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็นของตนเองในขณะที่ยังคงรักษาสภาพคล่องไว้ได้ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงการปักหลักได้มากขึ้นและดึงดูดผู้ชมในวงกว้างขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจการปักหลัก

## นวัตกรรมในกลไกการปักหลัก

ระบบนิเวศที่มีการปักหลักมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกและนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น การพัฒนาเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และปรับปรุงผลตอบแทนจากการปักหลัก ทำให้การปักหลักเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากขึ้นสำหรับนักลงทุน crypto

## การเพิ่มความสนใจของสถาบัน

ในขณะที่การปักหลักได้รับความนิยมมากขึ้น นักลงทุนสถาบันก็เริ่มสังเกตเห็น การเข้าสู่ตลาดการวางเดิมพันของพวกเขาคาดว่าจะนำมาซึ่งสภาพคล่องและความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศการวางเดิมพัน

## การบูรณาการข้ามสายโซ่

แนวโน้มที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการบูรณาการโปรโตคอลการปักหลักบนบล็อกเชนหลาย ๆ อัน การบูรณาการข้ามสายโซ่นี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมที่เดิมพัน

## การตรวจสอบตามกฎระเบียบ

สุดท้ายนี้ เมื่อตลาด Stake เติบโตขึ้น มันก็ดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลเช่นกัน แม้ว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดนี้อาจนำมาซึ่งความท้าทายบางประการ แต่ก็ยังเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมเดิมพันในการสร้างตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ crypto ที่ถูกกฎหมายและเชื่อถือได้ เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และการเกิดขึ้นของการออกแบบโมดูลาร์สัญญาว่าจะปฏิวัติอนาคตของมัน ในปี 2024 เราคาดการณ์แนวโน้มตลาดสกุลเงินดิจิทัล 7 ประการที่จะกำหนดภูมิทัศน์ ประการแรก การเพิ่มขึ้นของบล็อกเชนแบบโมดูลาร์จะ

เห็นเครือข่ายเฉพาะที่จัดการฟังก์ชันที่แตกต่างกัน เช่น การชำระบัญชี การดำเนินการ และฉันทามติ แทนที่จะเป็นระบบเสาหิน ความเป็นโมดูลนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดและความเชี่ยวชาญ ประการที่สอง เครือข่ายความร่วมมือใช้งานของข้อมูลจะกลายเป็นสิ่งสำคัญ โดยนำเสนอโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบแบบออฟไลน์ การจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์สามารถนำไปสู่ความแออัดและการอัปเดตช้า ทำให้โซลูชันแบบออฟไลน์มีความน่าสนใจ ประการที่สาม การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่จะเป็นกุญแจสำคัญ ช่วยให้การทำธุรกรรมข้ามบล็อกเชนต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ประการที่สี่ เทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัวจะได้รับความสนใจ ปกป้องข้อมูลผู้ใช้และธุรกรรม ประการที่ห้า การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) จะยังคงเติบโตต่อไป โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ประการที่หก ความยั่งยืนจะเป็นประเด็นสำคัญ โดยโครงการบล็อกเชนจะนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ สุดท้ายนี้ จะต้องแสวงหาความชัดเจนด้านกฎระเบียบ ซึ่งจะทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีเสถียรภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น แนวโน้มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรม crypto ในปี 2024 และต่อไป ในปี 2024 ตลาด crypto พร้อมทั้งจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง โดยชั้นความร่วมมือใช้งานของข้อมูลจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เลเยอร์เหล่านี้ช่วยให้บล็อกเชนสามารถลดความต้องการการจัดเก็บข้อมูลได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลธุรกรรมในอดีตจะพร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายขนาดเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความปลอดภัยของเพียร์บล็อกเชนด้วย ความร่วมมือใช้งานของข้อมูลโดยรอบที่มีการบรรยายได้รับแรงผลักดันในปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในโรดแมปการปรับขนาดที่เน้นภาพรวมของ Ethereum เนื่องจากการรวบรวมแบบพิเศษเพิ่มจำนวนขึ้น ความต้องการโซลูชันความร่วมมือใช้งานของข้อมูลจึงคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น บรรลุเป้าหมายสำคัญในเดือนตุลาคม 2566 เมื่อ Celestia เปิดตัวเมนเน็ตเป็นบล็อกเชนที่พร้อมใช้งานข้อมูลแบบแยกส่วนตัวแรก ติดตามแนวโน้มตลาดสกุลเงินดิจิทัล 7 อันดับแรกในปี 2567 ในขณะที่พวกเขาปรับโฉมระบบนิเวศบล็อกเชนและขับเคลื่อนนวัตกรรมคลื่นลูกใหม่ ในโลกของสกุลเงินดิจิทัลและการเงินที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การก้าวหน้าเหล่านี้สำคัญที่สุดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ที่สนใจ เมื่อเรามองไปข้างหน้าถึงปี 2024 แนวโน้มใหม่ๆ หลายประการพร้อมที่จะปรับโฉมภูมิทัศน์ของตลาดสกุลเงินดิจิทัล นี่คือแนวโน้มตลาด crypto เจ็ดอันดับแรกที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในปี นี้ ประการแรก เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ (DePIN) ได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชน crypto ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา โปรโตคอลบล็อกเชนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง บำรุงรักษาและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในลักษณะเปิดและกระจายอำนาจ ตั้งแต่เราเตอร์ฮอตสปอตสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายไปจนถึงชิป GPU สำหรับการประมวลผลและศูนย์ข้อมูลสำหรับการจัดเก็บไฟล์ DePIN กำลังปฏิบัติวิธีที่เราเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เนื่องจากความเข้ากันได้กับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโต DePIN จึงคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นในปี 2567 อีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามองคือการเพิ่มขึ้นของบล็อกเชนด้านความร่วมมือใช้งานของข้อมูล บล็อกเชนเหล่านี้ รวมถึงชั้นความร่วมมือใช้งานของข้อมูล NEAR, Avail และ EigenDA ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองความร่วมมือใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายบล็อกเชน เนื่องจากข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้นในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล บล็อกเชนเหล่านี้จึงพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใส และความสามารถในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ

แอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) แนวโน้มของการแปลงโทเค็นก็ได้รับแรงผลักดันเช่นกัน การแปลงโทเค็นทำให้สินทรัพย์หลายประเภทสามารถแสดงและซื้อขายเป็นโทเค็นดิจิทัลบนบล็อกเชนได้ แนวโน้มนี้คาดว่าจะเติบโตต่อไปในปี 2567 โดยมีสินทรัพย์โทเค็นและการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม DeFi มากขึ้น นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจในตลาด crypto เนื่องจากจำนวนบล็อกเชนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างบล็อกเชนต่างๆ จึงเริ่มชัดเจนมากขึ้น โซลูชันต่างๆ เช่น Atomic Swap และ Bridge Protocol ช่วยให้เราสามารถทำธุรกรรมข้ามสายโซ่ได้ และทำให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น นอกจากนี้ สกุลเงินดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัวยังได้รับความนิยมเนื่องจากผู้ใช้พยายามปกป้องธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของตน สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ใช้เทคนิคการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับและการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรม ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ การเติบโตของการยอมรับจากสถาบันเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังกำหนดรูปแบบตลาดสกุลเงินดิจิทัล เมื่อสถาบันต่างๆ เริ่มตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็สามารถคาดหวังที่จะเห็นการลงทุนของสถาบันและการมีส่วนร่วมในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายนี้ การเกิดขึ้นของกลไกฉันทามติใหม่ๆ ก็เป็นที่น่าสังเกตเช่นกัน ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อกเชนยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลไกที่เป็นเอกลักษณ์ใหม่ๆ เช่น Proof of Stake (PoS) และ Proof of Authority (PoA) กำลังได้รับความนิยม กลไกเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุด ค้นพบแนวโน้มตลาด Crypto 7 อันดับแรกที่จะปฏิวัติเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2024! จากเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ peer-to-peer ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Filecoin ที่ให้รางวัลแก่ซัพพลายเออร์ด้วยโทเค็น FIL ไปจนถึงเครือข่าย DePIN เช่น Render, Theta Network และ Akash ซึ่งควบคุมพลังการประมวลผล GPU โลกของ crypto กำลังเฟื่องฟู ฮีเลียมเครือข่ายไร้สายแบบกระจายอำนาจกำลังเป็นผู้นำในการจูงใจผู้ใช้ให้ให้บริการครอบคลุมสัญญาณไร้สาย เครือข่าย DePIN เหล่านี้นำเสนอตลาดโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างและไม่ได้รับอนุญาตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ครอบคลุมทั่วทั้งสื่อ เกม AI บริการข้อมูล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ก้าวหน้าหน้าและดูแนวโน้มเหล่านี้ที่เปิดเผยในปี 2024!

## Tokenization สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง

โทเค็นของสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) แสดงถึงแนวโน้มที่สำคัญในตลาด crypto สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น อสังหาริมทรัพย์ งานวิจิตรศิลป์ เครดิท และโลหะมีค่าให้เป็นโทเค็นดิจิทัลบนบล็อกเชน เนื่องจากประโยชน์ของการซื้อขายที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจ ความโปร่งใสในสิทธิในทรัพย์สิน และการแยกส่วนมีความชัดเจนมากขึ้น บริษัทการเงินแบบดั้งเดิมจำนวนมากจึงกำลังสำรวจศักยภาพของโทเค็น สำหรับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องแบบดั้งเดิม เช่น อสังหาริมทรัพย์และวิจิตรศิลป์ การแปลงโทเค็นช่วยให้สิทธิการเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์หรือภาพวาดราคาแพงสามารถแบ่งออกเป็นโทเค็นดิจิทัลนับพันได้ สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น แต่ยังอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสิทธิในทรัพย์สินบนบล็อกเชนอย่างราบรื่นและทันที ประการแรก ความโปร่งใสของบล็อกเชนทำให้ผู้ซื้อสามารถเจาะลึกเข้าไปใน



ประวัติการทำธุรกรรมของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ งานวิจิตรศิลป์ และรถยนต์คลาสสิก การตรวจสอบยืนยันที่เพิ่มเข้ามานี้สร้างความไว้วางใจและลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง ทำให้ตลาดเหล่านี้เข้าถึงได้และปลอดภัยยิ่งขึ้น ประการที่สอง โทเค็นไอโซเชียนกำลังปฏิวัติการเป็นเจ้าของและการจัดการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ขณะนี้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรสามารถจัดเก็บและติดตามได้อย่างปลอดภัยบนบล็อกเชน เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ แนวโน้มนี้คาดว่าจะได้รับแรงผลักดันที่สำคัญในปี 2567 ประการที่สาม การรับรองเทคโนโลยีโทเค็น RWA โดยยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง BlackRock ตอกย้ำถึงศักยภาพของแนวโน้มนี้ ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การสนับสนุนจาก BlackRock จะตรวจสอบความถูกต้องของโทเค็น และมีแนวโน้มที่จะเร่งให้เกิดการยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ ประการที่สี่ การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมการเงิน แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer ได้โดยไม่ต้องใช้สถาบันการเงินแบบเดิม โดยให้ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่มากขึ้น ประการที่ห้า การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่กำลังกลายเป็นความจริง ทำให้บล็อกเชนต่างๆ สามารถโต้ตอบและแลกเปลี่ยนมูลค่าได้อย่างราบรื่น แนวโน้มนี้คาดว่าจะปลดล็อกกรณีการใช้งานใหม่และขับเคลื่อนนวัตกรรมทั่วทั้งระบบนิเวศของ crypto ประการที่หก ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) กำลังเปลี่ยนวิธีที่เรามองสินทรัพย์ดิจิทัล โทเค็นที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของงานศิลปะดิจิทัล ของสะสม และแม้แต่ทรัพย์สินในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งเปิดแหล่งรายได้ใหม่สำหรับผู้สร้างและนักลงทุน สุดท้ายนี้ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัวกำลังเพิ่มความปลอดภัยและการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรม crypto เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สามารถปกป้องข้อมูลประจำตัวและข้อมูลทางการเงินของตนได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของตลาด crypto อีกด้วย ทุกวันนี้ นักลงทุน crypto มีความระมัดระวังในการซื้อ คลัง พันธบัตร และโทเค็นเทียบเท่าเงินสดของสหรัฐฯ ทางออนไลน์ได้จากระยะไกล การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการลงทุนง่ายขึ้น แต่ยังขยายกลุ่มผู้ลงทุนที่มีศักยภาพอีกด้วยทำให้เข้าถึงได้มากขึ้น นอกจากนี้ ขณะนี้นักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนจากการลงทุนในโทเค็นที่เป็นตัวแทนสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับธุรกิจ โดยเสนอทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย

## ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในตลาด Crypto

ในปี 2024 การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ AI ในตลาด crypto มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ลักษณะการก่อตัวของ AI ได้วางตำแหน่งให้เป็นกำลังสำคัญทั้งในด้านหุ่นและภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีนี้คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การซื้อขาย และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการปฏิวัติวิธีที่นักลงทุนและเทรดเดอร์เข้าถึงตลาดสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้รับการคาดหวังให้นำ AI มาใช้ โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับปรุงฟังก์ชันการให้ยืม การยืม และการซื้อขาย นอกจากนี้ การรวม AI ในการแลกเปลี่ยน crypto อาจนำไปสู่กระบวนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ ภายในหมวดหมู่แรก DePIN ที่เน้น AI แสดงถึงแนวโน้มที่ล้ำสมัย โครงการ crypto เหล่านี้มอบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชัน AI เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรการจัด

เก็บข้อมูลและการประมวลผลเป็นส่วนสำคัญที่ DePIN ที่เน้น AI กำลังก้าวหน้าอย่างมาก โปรเจกต์อย่าง Akash และ Render ซึ่งมีตลาดแบบกระจายอำนาจ ทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขายพลัง GPU ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชัน AI เพื่อประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล หมวดหมู่ที่สองจัดแสดงโครงการ crypto ที่กำลังพัฒนาโซลูชันและบริการ AI ที่เป็นนวัตกรรม Fetch.ai เป็นตัวอย่างสำคัญของเทรนด์นี้ โดยใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อปฏิบัติอุตสาหกรรมต่างๆ โปรเจกต์เหล่านี้ไม่ได้จำกัดเพียงการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสำรวจกรณีการใช้งานใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การดูแลสุขภาพ และการคมนาคมขนส่งอีกด้วย เมื่อตลาด crypto เติบโต นักลงทุนก็ตระหนักถึงศักยภาพของโครงการ crypto ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำเสนอโอกาสในการลงทุนที่น่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย แนวโน้มตลาดสกุลเงินดิจิทัล 7 อันดับแรกที่น่าจับตามองในปี 2024 จะรวมถึงโครงการที่เน้น AI เหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัย ในขณะที่พวกเขายังคงผลักดันขอบเขตของนวัตกรรมและกำหนดรูปแบบอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2024 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็พร้อมที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มสำคัญ 7 ประการที่เป็นตัวกำหนดอนาคต Fetch.ai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มล้ำสมัย ช่วยให้ นักพัฒนาสามารถประดิษฐ์และขายซอฟต์แวร์ AI อัตโนมัติ และทำให้ฟังก์ชันทางธุรกิจที่หลากหลายเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน Bittensor ปฏิวัติภูมิทัศน์ AI แบบกระจายอำนาจ ส่งเสริมนวัตกรรมในกรอบงาน AI และตลาดแบบกระจายอำนาจสำหรับทรัพยากรการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และออราเคิล คอยติดตามผู้นำเทรนด์เหล่านี้ในขณะที่พวกเขาเป็นผู้นำการปฏิบัติ crypto ในปี 2024

## โครงการ Crypto ที่รวบรวมเทคโนโลยีขั้นสูง

เราได้คัดสรรโครงการ crypto ที่มีแนวโน้มมากที่สุดมาอย่างรอบคอบในหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงสังคมที่กระจายอำนาจ, DePIN, ความพร้อมใช้งานของข้อมูล, การพักใหม่, การแปลงโทเค็น RWA, AI และ memecoins ทาง การเมือง แต่ละโครงการแสดงถึงแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

**Friend.tech** เป็นแนวหน้าของเครือข่ายโซเชียลแบบกระจายอำนาจซึ่งปฏิบัติวิธีที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมและแบ่งปันเนื้อหาออนไลน์ ด้วยโทเค็น FRIEND Friend.tech นำเสนอทางเลือกที่ปลอดภัยและเน้นความเป็นส่วนตัวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบดั้งเดิม

ในขอบเขตของความพร้อมใช้งานของข้อมูล **Near Protocol** และ **Celestia** มีความโดดเด่น ทั้งสองโครงการมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดและการเข้าถึงข้อมูลบล็อกเชนด้วยโทเค็น NEAR และ TIA ตามลำดับ ช่วยให้สามารถบูรณาการและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี DePIN **Render** และ **Arweave** ถือเป็นโครงการที่น่าจับตามอง โทเค็น RNDR ของ Render ขับเคลื่อนเครือข่ายการเรนเดอร์แบบกระจาย ในขณะที่โทเค็น AR ของ Arweave อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลถาวรและกระจายอำนาจ

ในขอบเขตของการพักใหม่และการสร้างโทเค็น RWA นั้น **EigenLayer** และ **Maker** กำลังเป็นผู้นำ EigenLayer สำรองกลไกการฟื้นตัวที่เป็นนวัตกรรม ในขณะที่โทเค็น MKR ของ Maker ขับเคลื่อนระบบเหรียญเสถียรแบบกระจายอำนาจ

โครงการที่เน้น AI เช่น **The Graph** และ **Bittensor** กำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อปฏิบัติการจัดทำดัชนีข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง โทเค็น GRT ของ Graph ขับเคลื่อนโปรโตคอลการจัดทำดัชนีแบบกระจายอำนาจ ในขณะที่โทเค็น TAO ของ Bittensor เปิดใช้งานเครือข่าย AI แบบกระจาย

สุดท้ายนี้ ในขอบเขตของ memecoins ทาง การเมือง **MAGA** และ **Doland Tremp** เสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับจุดตัดของการเมืองและสกุลเงินดิจิทัล โครงการเหล่านี้ได้รับความสนใจและการเติบโตอย่างมาก โดยโทเค็น TRUMP และ TREMP สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง

ด้วยโครงการที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมหลายประเภท การคัดเลือกของเราทำให้นักลงทุนเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุดในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ไม่ว่าคุณจะสนใจโซเชี่ยลมีเดีย, ความพร้อมใช้งานของข้อมูล, DePIN, การปักหมุด, การแปลงโทเคน RWA, AI หรือ memecoins ทางการเมือง แน่ใจว่าจะต้องมีโปรเจกต์ที่ดึงดูดความสนใจของคุณอย่างแน่นอน

**ชื่อ Cryptocurrencies ตอนนี้** – อย่าพลาดโอกาสในการลงทุนในโครงการ crypto ที่มีแนวโน้มดีเหล่านี้ และเข้าร่วมการปฏิวัติเทคโนโลยีบล็อกเชน!

## การเงิน Crypto: ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2024 เราได้ระบุเรื่องราวของ crypto ที่กำลังกำหนดอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนโดยธรรมชาติ และการคาดการณ์จะไม่มีทางเข้าใจผิดได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน จำเป็นต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดและใช้ความระมัดระวัง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน นอกจากนี้ ในขณะที่เรามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มที่เฉพาะเจาะจง ยังมีการพัฒนา crypto ที่มีแนวโน้มอื่นๆ อีกมากมายที่น่าจับตามองในปี 2024 รวมถึงโซลูชัน Layer-2 และเกมบล็อกเชน ติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่รออยู่ข้างหน้าในพื้นที่ crypto